



องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
เลขวันที่ ๒๓๑๔
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ที่ คค ๐๕๐๒/๕๗๑๖

กรมท่าอากาศยาน
๗๑ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๕
ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ สรุปลผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓ (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปลผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓ (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่ กรมท่าอากาศยาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริง คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท ดีไว พลัส จำกัด บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และต้องดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ ชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมโครงการ นั้น

กรมท่าอากาศยาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาฯ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓ (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในการนี้ กรมท่าอากาศยาน จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ สรุปลผลการประชุมดังกล่าว ณ หน่วยงานของท่าน เอกสารปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

๒๕๖๕ นายชก นมท. นากระตาม

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อตึกศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ขอเชิญชวนติดประกาศและประชาสัมพันธ์
เอกสารที่ส่งมาพร้อม

(นายวิฑูรย์ รักดีสันติสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อตึกศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ท่าอากาศยานชุมพร
กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

โทร. ๐ ๒๒๘๗ ๐๓๒๐ ต่อ ๒๕๒๓

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

16 พ.ย. ๒๕๖๕
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

(นายชัชวาล คำคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม



ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓ (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการงานออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

ตามที่ กรมท่าอากาศยาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ดีไว พลัส จำกัด บริษัท ทิมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง และต้องดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมโครงการด้วยนั้น

ในการนี้ กรมท่าอากาศยานทราบถึงความห่วงใยในการศึกษาฯ ของประชาชน ตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาฯ ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓ (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สรุปผลการศึกษาของโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงาน จากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากชุมชน องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนกรมท่าอากาศยาน และบริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น ๕๔ คน โดยมีนายสุนทร ไกรมาก ปลัดอำเภอท่าแซะ เป็นประธานเปิด นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยาน กล่าวรายงานต่อที่ประชุม โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังนี้

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง/การนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา
๑. ด้านวิศวกรรม	
- อยากรทราบว่าเครื่องบินขึ้นและลงในทิศทางใด	- ปัจจุบันเครื่องบินในท่าอากาศยานชุมพร มีทิศทางการขึ้น-ลง ของทางวิ่ง ๐๖ และทางวิ่ง ๒๔ โดยสัดส่วนการใช้ทางวิ่งขึ้น-ลงส่วนใหญ่จะใช้ทางวิ่ง ๒๔ ที่อยู่ใกล้ฝั่งทะเล ซึ่งสามารถคิดเป็นสัดส่วนการใช้ทางวิ่งจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๐ และเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐ ส่วนผลกระทบเรื่องความสูงในการก่อสร้างอาคารตามแนวเขตปลอดภัยในการเดินอากาศสามารถตรวจสอบความสูงของอาคารได้ที่หน่วยงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- ในอนาคตหากต้องการพัฒนาพื้นที่ห้วงกังวลเรื่องของความสูงของอาคารที่จะก่อสร้าง	- สามารถตรวจสอบความสูงของอาคารได้ที่หน่วยงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
๒. ด้านสิ่งแวดล้อม	
- หลังจากการเปิดใช้โครงการแล้วจะมีการตรวจวัดระดับเสียงหรือไม่	- จะมีการตรวจวัดระดับเสียงปีละ ๒ ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ในอนาคตหากเกิดการพัฒนาโครงการ ตำบลนากระตาม จะได้รับผลกระทบด้านเสียงหรือไม่	- พื้นที่ตำบลนากระตามอยู่ในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานชุมพรมากกว่า ๑๐ กิโลเมตร และไม่ได้อยู่ในแนวขึ้นลงของเครื่องบิน จึงน่าจะได้รับผลกระทบในระดับต่ำ
- ขณะดำเนินการก่อสร้างพบเจอสัตว์ป่า อยากรทราบว่าดำเนินการในทางปฏิบัติอย่างไร	- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องช่วยเหลือนำไปปล่อยในพื้นที่ที่ห่างออกไปจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าหายากต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลต่อไป
๓. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	
- มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากเสียงหรือไม่	- ไม่มีการร้องเรียนเรื่องเสียงจากท่าอากาศยานชุมพรโดยตรง แต่มีการร้องเรียนเรื่องเสียงจากเครื่องบินที่ทำการฝึกบินในเวลากลางคืน ของหลักสูตรการบินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ รับทราบข้อมูลการพัฒนาโครงการหรือไม่	- ที่ปรึกษาได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการโดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง ๓ ครั้ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง/การนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา
๔. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ	
- ต้องการให้เพิ่มเที่ยวรถรับส่งสาธารณะ ที่ให้บริการในท่าอากาศยานชุมพร	- กรมท่าอากาศยานจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการศึกษาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวิวัฒน์ ภักดีสันติสกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน